



# เรื่องเล่า...ข่าว ศปท.วท.



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐ (โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๖๑-๒)

๐๙/๒๕๕๘

## UNDP จับมือ ทรุกอฟฟี่ ม.อุบลราชธานี องค์กรต้านคอร์รัปชัน

เปิดร้านกาแฟต้านโกงแห่งแรกในไทย

**“ร้านกาแฟคอร์รัปชันไม่ขอรับ”**

ณ ม.อุบลราชธานี หวังสร้างพื้นที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
วางรากฐานขจัดคอร์รัปชัน



วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เครือข่ายเยาวชนไทย  
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  
(United Nations Development Program:UNDP)  
ทรุกอฟฟี่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
จัดพิธีเปิดร้านกาแฟ “คอร์รัปชันไม่ขอรับ” แห่งแรก  
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการร้านกาแฟ “คอร์รัปชันไม่ขอรับ” เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันนำร่องที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เตรียมเปิดให้บริการ ก.ย. ศกนี้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทย ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน และวางรากฐานในการจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ในอนาคต ตลอดจนเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว

นายวรากร ทองตรีพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะนักธุรกิจเพื่อสังคมและผู้จัดการร้านกาแฟ กล่าวถึงความคาดหวังในการเปิดร้านแห่งนี้ว่า ไม่ใช่ผลกำไร แต่เป็นการมีคุณธรรมจิตสาธารณะมากขึ้น และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสังคม เพื่อบัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้เป็นคนที่มีความคุณภาพ

“หลายคนมองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ ใคร ๆ ก็ทำ ส่งผลให้ขาดความตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว ทั้งที่ความจริงล้วนเกิดจากตัวเรา หากหยุดการคอร์รัปชันที่ตัวเราเองได้ เชื่อว่าปัญหาทุกอย่างจะเบาบางลง” ผู้จัดการร้านกาแฟฯ กล่าว



ด้านนายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ นักวิเคราะห์โครงการ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า “ร้านกาแฟ คอรั๊ป ฉันทน์ไม่ขอรับ” เป็นมากกว่าร้านกาแฟ เราอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงดีขึ้น กาแฟ พื้นที่ร้าน และรายได้ร้าน มีเพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกคน และเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของคนรุ่นใหม่

ขณะที่ผศ.ตรีเนตร สารพะพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันต้องยอมรับสังคมไม่ต้องการคนเก่ง แต่ต้องการคนที่มีความซื่อตรงสุจริตและมีสำนึกรับผิดชอบ คนที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้นั้น จะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้คือวิสัยทัศน์ที่เราให้การสนับสนุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ร้านกาแฟ คอรั๊ป ฉันทน์ไม่ขอรับ” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ตึก CTB) ข้างอาคารเรียนรวม 5 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00

ทั้งนี้ หากโครงการนำร่องที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเปิดปลายปีประสบความสำเร็จ คาดว่าจะมีการขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

